

HƯỚNG DẪN

*tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh cụ Bùi Bằng Đoàn
(19/9/1889-19/9/2019)*

Thực hiện Hướng dẫn số 99-HD/BTGTW, ngày 17/7/2019 của Ban Tuyên giáo Trung ương về *tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh cụ Bùi Bằng Đoàn (19/9/1889-19/9/2019)*, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn công tác tuyên truyền như sau:

I- Mục đích, yêu cầu

- Tôn vinh và tri ân những công hiến nổi bật của cụ Bùi Bằng Đoàn đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam; khẳng định vai trò lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do cho dân tộc và hạnh phúc của Nhân dân; qua đó củng cố niềm tin của Nhân dân đối với công cuộc đổi mới đất nước do Đảng khởi xướng và lãnh đạo.

- Thông qua các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm để giáo dục lý tưởng cách mạng, truyền thống yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc; khích lệ các thế hệ người Việt Nam nói chung, tỉnh Gia Lai nói riêng, nhất là thế hệ trẻ trong tỉnh noi gương cụ Bùi Bằng Đoàn và các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu ra sức học tập, cống hiến sức lực, trí tuệ, góp phần sớm hiện thực hóa mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

- Công tác tuyên truyền kỷ niệm cần được tiến hành bằng các hình thức sinh động, thiết thực, hiệu quả và có tính giáo dục sâu sắc, tránh hình thức, phô trương, lãng phí; kết hợp với tuyên truyền các ngày lễ lớn và các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh.

II- Nội dung thông tin, tuyên truyền

1- Tuyên truyền về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng và công lao, đóng góp to lớn của cụ Bùi Bằng Đoàn đối với sự nghiệp cách mạng dân tộc, với Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trong đó tập trung tuyên truyền, làm rõ những hoạt động và cống hiến nổi bật của Cụ trên cương vị Trưởng ban Thường trực Quốc hội, nhất là đối với hoạt động lập pháp, xây dựng tư tưởng thanh tra nhân dân, thanh tra

cách mạng của Việt Nam và trong cuộc cách mạng chống thực dân Pháp xâm lược.

2- Tuyên truyền, khẳng định những phẩm chất đạo đức cách mạng cao quý của cụ Bùi Bằng Đoàn, nhất là phẩm chất thanh liêm, chính trực, mẫn cán, một lòng đi theo cách mạng.

3- Tuyên truyền, phản ánh các hoạt động kỷ niệm 130 năm Ngày sinh cụ Bùi Bằng Đoàn diễn ra tại Hà Nội và các tỉnh, thành phố trong cả nước.

III- Tổ chức thực hiện

1- Ban Tuyên giáo các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc; Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, đặc điểm tình hình, điều kiện cụ thể của từng địa phương, đơn vị xây dựng kế hoạch, triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên về ý nghĩa, nội dung kỷ niệm 130 năm Ngày sinh cụ Bùi Bằng Đoàn (19/9/1889-19/9/2019), tập trung tuyên truyền sâu rộng vào thời điểm trước, trong và sau Lễ kỷ niệm; gắn với các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm, các sự kiện chính trị, lịch sử quan trọng của địa phương, đơn vị.

2- Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo, hướng dẫn báo chí đưa tin, tuyên truyền kịp thời, đúng định hướng chính trị, tư tưởng về kỷ niệm Ngày sinh cụ Bùi Bằng Đoàn (19/9/1889-19/9/2019). Chú ý tăng cường đưa tin điển hình, nhân tố mới, hạn chế thông tin tiêu cực, xử lý nghiêm những trường hợp sai phạm.

3- Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc và Trung tâm văn hóa-thông tin-thể thao các huyện, thị, thành phố tổ chức tốt các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao, du lịch, triển lãm, chiếu phim... phục vụ Nhân dân vào dịp kỷ niệm. Tổ chức các hoạt động thông tin, cổ động hướng về cơ sở, nhất là ở biên giới, vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng. Chỉ đạo Ban Quản lý Quảng trường Đại Đoàn kết có kế hoạch hướng dẫn và phục vụ Nhân dân đến tham quan. Động viên, khuyến khích kịp thời các tổ chức, cá nhân sáng tác những tác phẩm văn học, nghệ thuật về truyền thống lịch sử, văn hoá dân tộc...

4- Báo Gia Lai, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tập trung tuyên truyền sâu rộng vào thời điểm trước, trong và sau Lễ kỷ niệm. Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh có kế hoạch tiếp và phát sóng Lễ kỷ niệm cấp quốc gia diễn ra tại Thành phố Hà Nội; tiếp, phát sóng phim tài liệu về cụ Bùi Bằng Đoàn trong khung giờ phù hợp.

5- Đề nghị các cơ quan, văn phòng, phóng viên các báo Trung ương, ngành, địa phương khác thường trú trên địa bàn tỉnh phối hợp tuyên truyền.